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บันทึกการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทยครั้งท่ี 2/2566 

วันอังคารท่ี 11 กรกฎาคม 2566  เวลา 13.00-17.00 น.  

ณ ห้องประชุม 1011 สภาอุตสาหกรรม 

 

รายช่ือกรรมการท่ีเข้าร่วมการประชุม  

1. คุณเกศมณี เลิศกิจจา 

2. คุณมาลี หาญสุโพธิพันธ์  

3. คุณภูวดล อ้างสันติกุล 

4. คุณสายใจ พรหมเดเวช 

5. คุณพรรษชล ลิมธงชัย 

6. คุณรักษณาลี กังวาลวัฒนศิริ 

7. คุณบุญชู สมบูรณ์ศักดิกุล 

8. คุณศิวาพร เฟ��องฟูสิน 

9. คุณวัชราพร ผาวิจิตราสกุล 

10. คุณพรนภา ห่อพิทักษ์กุล 

11. คุณมุกดา โจวตระกูล 

12. คุณอลิสา หิรัญยไพศาลสกุล  

13. คุณชนะชัย วรรณประเสริฐ 

14. ดร.ปรีชากร สุวรรณเพ็ญ 

15. คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ 

16. คุณสุพจน์ รุ่งเจริญ 

17. คุณณิญาภรณ์ อรุณรัตน์ 

18. คุณธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ 

 

รายช่ือกรรมการท่ีไม่เข้าร่วมการประชุม 

1. คุณสมบัติ วนาอุปถัมภ์กุล 

2. คุณฐิติ ตัณฑสุทธิ์ 

3. คุณบุญล้อม สิบหม่ืนเป��ยม 

4. คุณภูสิฏฐ์ ศรีโรจนภิญโญ  

5. คุณมณีรัตน์ สุขจิตร 

6. คุณวิมลศิริ ป�ญจธนศักดิ์ 

7. คุณพิศาล จันทฤทธิรัศมี 

8. ดร.ธนกร เวียงศรีพนาวัลย์  

9. คุณชนิดา อยู่เชื้อ  
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10. ดร.นีรนารถ จิณะไชย 

 

สมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุม 

1. คุณรัตนาภรณ์ สุริเจย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

2. คุณรสสุคนธ์ แซ่เหล้า บริษัทลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด 

3. คุณเทพนิมิตร ทองจันทร์ บริษัทศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด 

4. คุณดารณี อรรจนียกุล บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ 

5. คุณวรรณภา พันธุ์โอภาส บริษัท Comets Intertrade จำกัด 

 

เป�ดประชุมเวลา 13:00 น. 

 

 คุณเกศมณี เลิศกิจจา ทำหน้าท่ีประธานในท่ีประชุมกล่าวเป�ดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 

ดังนี้ 

 

วาระท่ี 1:  ประธานแจ้งให้ทราบ 

 ประธานแจ้งให้ทราบว่ามีเอกสารประชาสัมพันธ์จากกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์ ส่งมา

ท่ีสมาคมฯ หากกรรรมการท่านใดสนใจในรายละเอียด สามารถติดต่อขอเอกสารจากฝ่ายเลขาได้  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2:  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 รับรองรายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯ 1/2566 วันอังคารท่ี 13 มิถุนายน 2566    

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 1 

 

วาระท่ี 3:  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1   หนังสือจากทางกองควบคุมเครื่องสำอาง เรื่อง ขอสนับสนุนเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการปรับปรุง

สรรพคุณของเครื่องสำอาง (โดยฝ่ายวิชาการ) 

คุณศิวาพรแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าฝ่ายวิชาการอยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารของแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ซ่ึง

คาดว่าจะแล้วเสร็จในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2566 หลังจากนั้นจะเวียนให้ทุกท่านช่วยกันพิจารณาอีกครั้งหนึ่งก่อน

นำเสนอแนวทางต่อกองเครื่องสำอางต่อไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการดำเนินการเพ่ือทำเอกสารนำเสนอทางกองเครื่องสำอาง

ในเครื่องสำอางกลุ่มอ่ืนๆ ต่อไป 

 

3.2   ความคืบหน้าเรื่องการปรับแก้ร่าง พรบ. ศุลกากร (โดยคุณสุพจน์) 
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คุณสุพจน์ได้รายงานกับท่ีประชุมว่าในขณะนี้แต่ละสมาคมฯ ท่ีมีการรวมกลุ่มเพ่ือผลักดันให้เกิดการแก้ร่าง 

พรบ. ศุลกากรนั้นกำลังอยู่ระหว่างการรวบรวมประเด็นแก้ไข ซ่ึงในกรณีของเครื่องสำอางเราได้เสนอประเด็นเรื่อง

ต่างๆ จากการประชุมครั้งท่ีแล้วไปแก่ส่วนกลางเป�นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 2 ท้ังนี้หากได้รับ

ความคืบหน้าเพ่ิมเติมจะมารายงานแก่ท่ีประชุมต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณสุพจน์ติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป 

 

วาระท่ี 4:  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

 4.1 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 (โดย คุณภูวดล) 

 คุณภูวดลรายงานงบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  

เม.ย. 66 1มกราคม-31 ธนัวาคม 2566

รายได้ ค่าบาํรุงกลุ่มฯปี2565 6,500.00 508,174.00                                    

รายไดค้่าสัมมนา 0.00 29,000.00

รายไดจ้ากการจดักิจกรรมกลุ่มฯ 0.00 0.00

เงินรับบริจาค 0.00 0.00

รายไดอื้�น 97,800.00 117,300.00

รวมรายรับ 104,300.00            654,474.00                                    

ค่าใชจ้า่ย เงินเดือนและค่าจา้งและโบนสั -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยงานกิจกรรมกลุ่ม -                          -                                                  

ค่าพาหนะและค่าใชจ้า่ยในการเดินทาง -                          -                                                  

ค่าโทรศพัทแ์ละค่าไปรษณีย์ 1,362.00                7,751.16                                         

ค่าไฟฟ้า -                          450.81                                            

ค่าเครื�องเขียนแบบพิมพ์ -                          -                                                  

ค่าสมาชิก  ACA ปี 2565 -                          -                                                  

ค่าใชจ้า่ยอื�น 75,362.84              215,209.01                                    

รวมค่าใชจ้า่ย 76,724.84 223,410.98 

รายไดม้ากกวา่(นอ้ยกวา่)ค่าใชจ้า่ย 27,575.16 431,063.02 

ยอดคงเหลือยกไป วนัที� 1 พฤษภาคม 2566 431,063.02 

หน่วย:บาท

สมาคมผูผ้ลิตเครื�องสําอางไทย

งบรายได-้ค่าใชจ้า่ย

ประจาํเดือน เมษายน 2566
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วาระท่ี 5:  เรื่องเพ่ือทราบ 

 5.1 ประชุมร่วมกับบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 23 มิถุนายน 2566 (โดย

คุณมุกดา)  

 คุณมุกดารายงานในที่ประชุมว่าได้มีการประชุมหารือผ่านทาง Zoom กับบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย 

จำกัด (มหาชน) ซ่ึงเป�นบริษัทเอกชนท่ีได้รับการสนับสนุนจากสวทช. โดยบริษัทนี้ได้เสนอตัวเพ่ือให้บริการฟรีเก่ียวกับ 

application สำหรับสมาคมฯ ซึ ่งเป�นองค์กรที ่ไม่แสวงหากำไรเพื ่อพัฒนาระบบ application ร่วมกัน ซึ ่งจะ

ครอบคลุมเรื่อง ทะเบียนสมาชิก การจัดประชุมต่างๆ การออกใบเสร็จ หรืออกใบแจ้งหนี้ ซึ่งทางบริษัทอินเตอร์เน็ต 

ประเทศไทย ได้เสนอร่าง MOU มาเพ่ือให้สมาคมพิจารณา ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 3 

 ท่านประธาน คุณชนะชัย และดร.ปรีชากร ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าในร่าง MOU นั้นควรจะต้องมีการใส่ข้อมูลให้

ชัดเจนว่าข้อมูลของสมาคมฯ ห้ามนำไปเผยแพร่เพ่ิมเติม ไม่ง้ันอาจผิดเรื่อง PDPA ได้ นอกจากนี้ยังอยากขอดูตัวอย่าง 

application ท่ีเค้าเคยทำให้กับองค์กรอ่ืนเพ่ือนำมาพิจารณาให้ชัดเจน คุณนาคาญ์ ได้เสนอว่าทางบริษัทฯ ก็สามารถ

ท่ีจะช่วยสมาคมฯ ในเรื่องการพัฒนา application ได้ 

มติท่ีประชุม รับทราบและมอบหมายให ้

1) กรรมการพิจารณาร่าง MOU ท่ีทางบริษัทอินเทอร์เน็ต ประเทศไทย จำกัดส่งมา  

2) มอบหมายใหคุ้ณมุกดาและคุณนาคาญ์ ประสานกับทางบริษัทอินเตอร์เน็ต ประเทศไทย เพ่ือขอดูตัวอย่าง 

และหรือพิจารณาว่าทางบริษัทของคุณนาคาญ์จะช่วยทำเรื่องดังกล่าวแทนได้หรือไม่ 

 

 5.2 ประชุมอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ครั้งท่ี 1/2566 วันท่ี 5 กรกฎาคม 2566 (โดยคุณชนะ

ชัย)  

 คุณชนะชัย ได้รายงานในท่ีประชุมว่าการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานเครื่องสำอาง ครั้งท่ี 1/2566 

นั้นเป�นเรื่องเก่ียวกับการขอแก้ไขฉลากยาสีฟ�นท่ีผสมฟลูออไรด์ โดยอ้างอิงจากแนวทางการใช้ฟลูออไรด์สำหรับเด็ก 

2560 ท่ีออกโดยทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย ท้ังนี้ทีมวิชาการได้รวบรวมข้อมูลและนำส่งประเด็นท่ีเป�นข้อ

กังวลของภาคอุตสาหกรรมต่อการขอเปลี่ยนแปลงฉลากดังกล่าวเป�น 4 ประเด็นหลักๆ ดังต่อไปนี้ 

1) เรื่องวิธีใช้ในเด็ก ควรปรับวิธีใช้เฉพาะยาสีฟ�นผสมฟลูออไรด์ท่ีผู้ผลิตประสงค์ท่ีจะให้ใช้กับเด็กด้วยได้ เนื่องจากมียา

สีฟ�นหลายประเภท เช่น ยาสีฟ�นสำหรับผู้มีอาการเสียวฟ�น หรือยาสีฟ�นสมุนไพรสูตรเข้มข้น จะมีอันตรายหากนำใช้

กับเด็ก 

2) เรื่องการเปลี่ยนแปลงคำเตือน จากเด็กอายุต่ำกว่า 6 ป� ควรใช้ยาสีฟ�นปริมาณเท่าเมล็ดถ่ัวเขียว เป�น เด็กอายุต่ำ

กว่า 6 ป� ควรใช้ยาสีฟ�นปริมาณเท่าเมล็ดข้าวโพด นั้นอาจทำให้ขัดแย้งกับคำว่า pea-sized ท่ีการตกลงกันท้ังใน

อาเซียนและยุโรป เสนอเป�นถ่ัวลันเตาจะเหมาะสมกว่า  

3) วิธีใช้และคำเตือนจะไม่สอดคล้องกัน ในกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ป� ว่าควรใช้ยาสีฟ�นเท่าเมล็ดข้าวสาร หรือ

เมล็ดข้าวโพด 

4) เรื่องระยะเวลาผ่อนผันว่าควรปรับให้เป�นอย่างน้อย 2 ป�  
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 ท้ังนี้เนื่องจากในการประชุมยังมีการถกกันอย่างกว้างขวาง ทางประธานในการประชุมจึงให้ฝ่ายเลขาไป

รวบรวมข้อมูลกันใหม่อีกครั้งหนึ่ง ก่อนนัดประชุมอีกครั้ง 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณชนะชัยติดตามเรื่องดังกล่าวต่อไป 

  

 5.3 ACA Chairmanship Handover Ceremony วันท่ี 5 กรกฎาคม 2566 (โดยดร. ปรีชากร) 

 ดร.ปรีชากร แจ้งแก่ท่ีประชุมว่าทาง ACA ได้มีการส่งมอบ chairmanship ไปยัง Perkosmi โดยประธาน 

ACA คนใหม่คือ Juanita ส่วนเลขาธิการจะยังคงเป�น Intan ท้ังนี้ตำแหน่ง VP SAT และ VP PR ASEAN Affairs จะ

ยังคงเป�น Ken และ Bharskar ตามลำดับ ส่วน VP SA นั้นยังอยู่ในระหว่างการสรรหาผู้ท่ีเหมาะสม 

 ในกรณีของสมาคมฯ นั้นจะเสนอตัวแทนเพ่ือดำรงตำแหน่งใน ACA Board ดังต่อไปนี้ 

1) ดร.ธนกร เสนอให้ดำรงตำแหน่ง Deputy PR ASEAN Affairs 

2) คุณศิวาพร เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการใน PR ASEAN Affairs 

3) คุณชนะชัย เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการใน PR International Affairs 

4) คุณณิญาภรณ์ เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการใน Scientific Affairs 

5) ตัวแทนจากบริษัทจอห์นสัน เสนอให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการใน Safety team 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

 5.4 ประชุมเพ่ือพิจารณาร่างกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในการจัดการขยะบรรจุ

ภัณฑ์ ครั้งท่ี 3 วันท่ี 7 กรกฎาคม 2566 (โดยคุณพรรษชล) 

 ท่านประธานฯ เสนอให้ยกหัวข้อประชุมนี้ไปรายงานในการประชุมครั้งหน้า  

 

วาระท่ี  6  : เรื่องอ่ืน ๆ  

 6.1  กิจกรรมเพ่ือหารายได้เพ่ิมเติมของสมาคมฯ (คุณมุกดา) 

 คุณมุกดาได้เสนอกิจกรรมอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมรายได้เพ่ิมเติมให้กับสมาคมนอกเหนืองจากค่าบำรุงสมาชิก และการ

จัดกิจกรรมสัมมนา เช่น การจัดทำแก้วโลโก้สมาคม ท้ังนี้หากกรรมการเห็นควรจะไปสอบถามราคาในรายละเอียด

เพ่ิมเติม ท้ังนี้มิได้มุ่งหมายเป�นการขายของแต่สมาชิก แต่เพ่ือเพ่ิมแนวทางให้สมาชิกหรือผู้สนใจสามารถบริจาคเงิน

เพ่ือบำรุงสมาคมได้เพ่ิมเติม 

 มติท่ีประชุม รับทราบ และมอบหมายให้คุณมุกดาไปหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

 

6.2 มาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป CBAM (โดยคุณสุพจน์) 

คุณสุพจน์ได้แจ้งแก่ท่ีประชุมว่าได้มีโอกาสเข้าประชุมในเรื่องมาตรการปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน

ของสหภาพยุโรป หรือ CBAM จึงขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบเพ่ือเตรียมปรับตัว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4 ท้ังนี้

กล่าวโดยสรุปสำหรับประเทศไทยนั้นมาตรการดังกล่าวยังคงมีความสับสนอยู่ค่อนข้างมาก เช่น วิธีการคำนวนเครดิต

คาร์บอนจะเป�นอย่างไร จำเป�นหรือไม่ท่ีต้องมีการออกใบรับรองให้ชัดเจน นอกจากนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าหน่วยงาน

รัฐของไทยหน่วยไหนท่ีจะเป�นเจ้าภาพในเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ดีมาตรการ CBAM จะยังไม่มาถึงส่วนสารเคมีหรือ



            สมาคมผู้ผลติเคร่ืองสําอางไทย 
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เครื่องสำอาง ซ่ึงอย่างเร็วน่าจะเข้ามาถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางประมาณป� 2026 ท้ังนี้หากมีรายละเอียด

เพ่ิมเติมจะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบต่อไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

6.3 กำหนดการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ผลิตเครื่องสำอางไทย ครั้งท่ี 3/2566  ในวันอังคารท่ี 

8 สิงหาคม 2566 


